

PTTEP

กำไรเพิ่มขึ้น ไต่หุ้นแหล่งบงกชเพิ่ม
ชนะประมูลแหล่งสำรวจเพิ่ม...ราคาหุ้นเพิ่มนิวไฮ



ไปไปตามคาดหลังจากคณะกรรมการกำหนด
นโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.25-1.50% ในการ
ประชุมเมื่อครั้งล่าสุด พร้อมกับย้ำว่าการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของเฟด หลังจากนี้จะเกิดขึ้นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป โดยครั้งล่าสุด FED มีการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนธ.ค. ปีที่แล้ว ซึ่งผล
ของการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่มีการคาด
กันและส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก จากเม็ดเงิน
ลงทุนที่หมุนเวียนอยู่จะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นรวมถึง
ตลาดหุ้นบ้านเราด้วย ค่าเงินดอลลาร์จะยังอ่อนค่า
ลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ล่าสุดค่าเงินบาทบ้าน
เราก็แข็งค่าต่ำกว่า 31.35 บาทต่อดอลลาร์

ในการขับเคลื่อนของตลาดหุ้นบ้านเรา จะมี
แนวโน้มไปในทิศทางไหน ชัยปรับตัวอย่างไร จะ
มีปัจจัยเป็นตัวชี้หน้าหรือกระทบอยู่เสมอ เนื่องจาก
การขึ้นหรือลงของราคาหุ้น และของดัชนี ต้องมี
เหตุผลประกอบถึงความเป็นไป ด้วยกระแสข้อมูล
ข่าวสาร เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ผลักดันหรือ

กอดันต่อทิศทางของตลาด รวมถึงพฤติกรรม หรือนิสัยการลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่ที่จะ เข้าพัวพันกับหุ้นตามปัจจัยกระทบนั้นๆ จึงเป็น เรื่องที่ นักลงทุนจะต้องเฝ้าติดตาม วิเคราะห์ พิจารณา แล้วประเมินผล ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตาม มาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลดีผลเสีย อย่างไร ที่มีต่อภาพรวมของตลาด หรือมีผลต่อ หุ้นกลุ่มใด ตัวใดหรือไม่ หากนักลงทุนสามารถ ประเมินรู้ได้จริง แล้วนำมาต่อยอด เพื่อกำหนด แนวทางการวางแผนการลงทุน จากปัจจัยที่เรา พิจารณาแล้วนั้น ก็จะก่อให้เกิดผลสำเร็จกับการ ลงทุนของเราอย่างเต็มที่

ข่าวการซื้อหุ้นในแหล่งบงกชต่อจากเซลล์ของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP จนส่งผลให้สัดส่วนถือหุ้น ในแหล่งบงกชเพิ่มเป็นระดับ 66% งานนี้ ถือเป็น ปัจจัยบวกทันที นั่นเท่ากับว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณ สำรองและปริมาณการผลิตให้กับบริษัทที่จะสร้าง รายได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

ยังไม่พอ ล่าสุดทางบริษัทมีการเปิดเผย ว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค.61 บริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.



(PTTEP MEP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTEP และกลุ่มผู้ร่วมทุนได้ชนะการประมูลแปลง สำรวจในอ่าวเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก จำนวน 2 แปลง ทั้งนี้การลงทุนในแปลงสำรวจในประเทศ เม็กซิโกครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ดำเนินการ ที่มีประสบการณ์ในด้านการสำรวจปิโตรเลียม ในบริเวณอ่าวเม็กซิโก และเป็นไปตามแผน ยุทธศาสตร์การขยายการลงทุนในพื้นที่ที่มีศักยภาพ สูง ทั้งนี้การลงทุนในสัมปทานแปลงสำรวจดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.61

นี่ยังไม่นับเรื่องผลประกอบการปี 60 ของ PTTEP ที่เพิ่งประกาศออกมาก่อนหน้านี้ที่มีกำไร เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับปี 59 รวมถึงการ ประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 2.75 บาท ทำให้ทั้งปี 60 จ่ายปันผล 4.25 บาท จึงไม่แปลก

ที่นักวิเคราะห์จะมีการปรับราคาเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น และยังคงมองปัจจัยบวกเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่าน จะส่งผลบวก ที่สำคัญให้กับตัวของ PTTEP อย่างแน่นอน ซึ่งราคาหุ้นมีการขยับทำนิวไฮด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นในบ้านเราช่วงนี้การลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังคงน่าสนใจ เพราะตลาดยังคงพร้อมจะเดินหน้าต่อได้แต่ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบในระยะสั้น เราเหล่านักลงทุนก็คงคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นเช่นกัน หุ้นเพิ่งจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่ารีบขาย อดทนรอคอยผลตอบแทนอย่างเป็นกอบเป็นกำ ทำกำไรอย่างงดงามกันครับ เพราะความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนต่างๆ ในตลาดยังอยู่ในระดับที่น่าลงทุน หากพิจารณาในแง่มูลค่าของหุ้นของตลาดที่ระดับขณะนี้ ก็ถือว่าน่าสนใจเหมาะที่จะเข้าทยอยเข้าลงทุนเช่นกัน แต่ก็ต้องบริหารความเสี่ยงที่เราไม่คาดคิดหรือไม่สามารถควบคุมได้เข้ามา เราต้องพร้อมมีสติ จิตใจที่มั่นคงพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น หากตลาดเกิดไม่เป็นอย่างที่เราระวังไว้ก็พร้อมที่จะดึงตัวเองออกจากตลาดได้ทันทีทั้งที ก็เท่านั้นเองครับ